

Số: 364 /BC-UBND

Quảng Điền, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành
của UBND huyện năm 2022

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát, giúp đỡ của Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND huyện, UBND huyện đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022, sớm tổ chức Hội nghị giao kế hoạch nhiệm vụ cho các ngành, các xã, thị trấn, đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực như trong Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã nêu.

Tại báo cáo này, UBND huyện xin kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể như sau:

I. Những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022

Tiếp tục phát huy những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành những năm vừa qua, UBND huyện cùng các cơ quan, ban ngành trực thuộc, UBND các xã, thị trấn luôn thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tập thể, linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. UBND huyện luôn chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hướng dẫn của các Sở, ban ngành cấp tỉnh; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, thể hiện rõ qua các chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo, điều hành cụ thể của UBND huyện. Đồng thời, đã cụ thể hoá kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện bằng lịch làm việc hàng tuần, chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và năm.

1. Về chỉ đạo thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2022

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 theo Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện và các nhiệm vụ, kế hoạch theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm, UBND huyện đã ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2022; phân bổ, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương theo dõi, thực hiện, trong đó phân công rõ trách nhiệm của đồng

chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực phụ trách; phân công trách nhiệm cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, thường xuyên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao nhằm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Quá trình điều hành, UBND huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, kiên quyết, trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đảm bảo tốt các nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện sự năng động, sáng tạo, linh hoạt giải quyết có hiệu quả các vấn đề cụ thể, đột xuất và bức xúc. Đồng thời, luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác hàng tháng, hàng quý của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Đã tham mưu, trình Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND cũng như chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp, chất lượng các Nghị quyết được HĐND huyện ban hành. Công tác chuẩn bị dự thảo các Nghị quyết trình HĐND huyện xem xét tại các kỳ họp thường xuyên cũng như kỳ họp chuyên đề luôn được UBND huyện chú trọng, đảm bảo nội dung chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã nghiêm túc quán triệt, thể chế hóa để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện theo lộ trình thời gian và điều kiện thích hợp; tích cực giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri và trả lời nghiêm túc các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

Tăng cường chủ động trong công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên theo Quy chế phối hợp đã ký kết. Trong đó, UBND huyện đã thường xuyên duy trì chế độ thông tin 02 chiều, mời tham dự các cuộc họp liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn; đặc biệt là sự giám sát của UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham gia xây dựng chính quyền các cấp cũng như tranh thủ sự vận động toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện và Chương trình công tác năm 2022

Thực hiện Quy chế làm việc có nhiều cải tiến, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Trong chỉ đạo, điều hành, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã bám sát Quy chế làm việc của UBND huyện, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình trọng điểm; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện đã tích cực, chủ động, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ. Đối với các đề án lớn có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, UBND huyện đã phân công một đồng chí thành viên UBND chịu trách nhiệm chỉ đạo, các đồng chí thành viên khác có trách nhiệm phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy được trách nhiệm cá nhân. Đã kịp thời phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND huyện sau khi được kiện toàn, củng cố. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức các đoàn công tác và phân công các thành viên UBND huyện trực tiếp đi cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị cụ thể của địa phương, đơn vị và Nhân dân, đặc biệt là trong công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài nguyên-môi trường, phát triển sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nề nếp, khoa học lịch công tác tuần, tháng, quý của UBND huyện; duy trì các cuộc họp hàng tháng của UBND, các buổi giao ban tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương căn cứ chương trình công tác của UBND huyện và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kịp thời và chủ động giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, không để xảy ra việc chùng chေo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành.

Năm 2022 (tính đến ngày 24/11/2022), UBND huyện đã tổ chức 352 cuộc họp, trong đó: 32 cuộc họp giao ban tuần; 10 cuộc họp thường kỳ tháng; 08 cuộc họp chuyên đề để thông qua các đề án, báo cáo trình Huyện ủy và trình HĐND huyện; 11 cuộc họp để thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội của các xã, thị trấn; 293 cuộc họp để bàn và triển khai các công việc thường xuyên. Qua các cuộc họp, UBND huyện đã giao 81 nhiệm vụ (ý kiến chỉ đạo) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện hoàn thành 69 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 85,2%, còn lại 12 nhiệm vụ chưa hoàn thành, chiếm tỷ lệ 14,8%.

Về thực hiện chương trình công tác năm 2022: Tính đến ngày 24/11/2022, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai xây dựng hoàn thành 05/06 đề án (còn 01 đề án chưa hoàn thành đã trễ hạn); 01/01 chương trình; 31/35 báo cáo (còn 04 báo cáo chưa đến hạn); 48/49 kế hoạch (01 kế hoạch chưa hoàn thành đang đợi kế hoạch của UBND tỉnh); đã triển khai lập 11/11 quy hoạch, gồm: 08 quy hoạch chung của 08 xã (đã hoàn thành và đang trình UBND huyện thông qua); 01 quy hoạch (điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sịa) đang trình thẩm định dự toán; 02 quy hoạch phân khu khu vực ven phá, ven biển đang chờ chủ trương điều chỉnh.

Về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao: Năm 2022, UBND tỉnh giao UBND huyện thực hiện 145 nhiệm vụ (ý kiến chỉ đạo), đến nay UBND huyện đã thực hiện 140/145 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 96,6%; còn 5 ý kiến đang thực hiện (trễ hạn), chiếm 3,4%.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì, củng cố, giữ vững kết quả đã đạt, tiếp tục nâng chất toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao thực chất, bền vững. Huyện Quảng Điền đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2020 theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 05/5/2022.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, tiếp tục mở rộng xây dựng cánh đồng lớn lúa chất lượng với diện tích 520 ha (20 cánh đồng lớn), tăng 128 ha (175 ha có hợp đồng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị); chuyển đổi 21,9 ha diện tích lúa sản xuất khó khăn sang trồng rau màu, khoai lang, trồng sen nuôi cá và nuôi trồng thủy sản; tiếp tục triển khai đề án phát triển đàn lợn hướng hữu cơ, an toàn sin học và theo chuỗi giá trị, đến nay 07 hộ tham gia, quy mô nuôi thường xuyên 25 lợn nái và 250 lợn thịt.

- Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiếp tục được duy trì và phát triển; đã tích cực phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ thủ tục nghiên cứu đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Nhà máy may mặc tại Khu công nghiệp Quảng Vinh của Công ty SCAVI và tập đoàn Justin Allen Holding.

- Các loại hình dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Đã hoàn thành dự án chỉnh

trang Công viên du lịch Côn Tộc, dự án xây dựng mới Nhà đón tiếp khách du lịch và bãi đỗ xe khu du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, thành lập HTX dịch vụ du lịch cộng đồng Tam Giang gắn với việc xây dựng hồ sơ điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh thành sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch nông nghiệp nông thôn. Năm 2022, lượng khách du lịch đến tham gia trải nghiệm, vui chơi, tắm biển tại bãi biển Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn), Cương Gián (xã Quảng Công) ước khoảng gần 90.500 lượt khách; tour du lịch cộng đồng “Sóng nước Tam Giang” và tour du lịch “Một ngày đêm trên phá Tam Giang” đã đón 496 đoàn, với 9.320 lượt khách. Ngoài ra, tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện đón khoảng 90 đoàn với 2.445 lượt khách đến dâng hương, dâng hoa và tham quan. Đặc biệt, tại lễ hội “Sóng nước Tam Giang” năm 2022 diễn ra trong 03 ngày đã thu hút khoảng 70.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.

- Đã hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán giao đầu năm Ước tổng thu ngân sách (thu nội địa) năm 2022: 261,02 tỷ đồng, bằng 102% dự toán huyện giao; trong đó, thu ngoài quốc doanh 22,0 tỷ đồng, đạt 100%; thu nhập cá nhân 12,0 tỷ đồng, đạt 218,2%; phí trước bạ 14,8 tỷ đồng, đạt 185,3%; phí và lệ phí 1,8 tỷ đồng, đạt 51,4%; thu khác 2,88 tỷ đồng, đạt 78%; thu tiền sử dụng đất 206.6 tỷ đồng, đạt 97,5%. Ước chi ngân sách: 648,828 tỷ đồng, đạt 138% dự toán ngân sách huyện.

- Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 ước đạt 776,569 tỷ đồng, đạt 107,3% kế hoạch, tăng 18,1% so với năm 2021; dự kiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư đến ngày 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn.

- Công tác quy hoạch, phân lô bán đấu giá quyền sử dụng đất ở được triển khai tích cực; từ đầu năm đến nay, đã tổ chức đấu giá 189 lô, số tiền trúng đấu giá là 193,7 tỷ đồng.

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp và chủ động phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch trong tình hình mới. Quan tâm đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn gia, đến nay, toàn huyện có 40/48 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó đã có quyết định công nhận: 37 trường), đạt tỷ lệ 83%. Đã tổ chức thành công lễ hội “Sóng nước Tam Giang năm 2022” và chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ hội Festival Huế 2022. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được quan tâm gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và xây dựng nếp sống văn minh đô

thị, nông thôn trong giai đoạn mới. Tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, tư vấn đào tạo nghề, tuyển dụng lao động tại các địa phương và xuất khẩu lao động; đến nay, đã có 112/150 lao động xuất cảnh, đạt 74,7% so với kế hoạch. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1,17%/kế hoạch 0,5-1%.

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Đã hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao về số lượng và chất lượng (gồm 98 thanh niên, trong đó, quân sự: 80 thanh niên, công an 18 niên); hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (Quảng Lợi, Quảng Thái) và diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2022. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tiếp tục được nâng lên. Công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai được triển khai tích cực, kịp thời.

*** Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu**

Trong 10 chỉ tiêu chủ yếu, có 08 chỉ tiêu đạt và vượt; 02 chỉ tiêu không đạt, cụ thể:

- Các chỉ tiêu đạt và vượt:

- + Tốc độ tăng giá trị sản xuất (GO): 8,4/KH 8-9%
- + Thu nhập bình quân đầu người: 43,6/KH >38 triệu đồng/người/năm.
- + Tổng vốn đầu tư xã hội: 18,1/KH >10%.
- + Thu ngoài quốc doanh: 22/KH \geq 22 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 83/KH 83%.
- + Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 65,7/KH >65%; giải quyết việc làm 1.984/KH 1.300-1.500 người.
- + Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều): 1,17/KH 0,5-1,0%.
- + Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt trước xử lý: 90,4/KH 90%.

- Các chỉ tiêu không đạt:

- + Chưa có xã nào đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao/KH có ít nhất 02 xã đạt.
- + Tỷ lệ người dân trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 6,5/KH 10%.

II. Khuyết điểm, tồn tại

Những tồn tại, yếu kém đã nêu trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022, trước hết thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND và các thành viên trong UBND huyện. UBND huyện xin nghiêm túc nhận khuyết điểm và làm rõ thêm trước HĐND và cử tri toàn huyện về những khuyết điểm thuộc về chủ quan, đó là:

1. Quá trình tổ chức thực hiện, điều hành tuy đã có bám sát các nội dung,

nhệm vụ, giải pháp đã phân công, nhưng việc lập các kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định từ đầu năm có lúc còn thiếu kịp thời, chưa cụ thể; quá trình tổ chức thực hiện có lúc chưa quyết liệt, một số công việc chưa thực sự toàn diện.

2. Chương trình xây dựng nông thôn nâng cao còn gặp nhiều khó khăn, chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn chưa được chú trọng, nhất là các khâu bảo quản, chế biến nông sản, phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn còn hạn chế.

3. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa tạo ra sự hấp dẫn để thu hút du khách; hoạt động tour, tuyến về du lịch chưa kết nối thường xuyên với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động để thực hiện việc kích cầu tiềm năng du lịch của địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức.

4. Thu hút đầu tư và huy động vốn đầu tư phát triển ngoài ngân sách còn nhiều khó khăn; đến nay, chưa có dự án nào được chấp thuận đầu tư, nhất là các dự án về du lịch sinh thái, đầu tư vào nông nghiệp.

5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia giải quyết việc làm, đào tạo nghề và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn và yêu cầu đề ra; việc điều tra, theo dõi, tổng hợp nhu cầu của người lao động chưa được quan tâm.

6. Phong trào thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” có chiều hướng chững lại. Ý thức chấp hành về công tác bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao. Một số địa phương chưa chủ động trong việc vớt bèo và diệt cây mắt mèo.

7. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra nên tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm và không đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

UBND huyện xin nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm của mình trước những tồn tại, yếu kém nêu trên. Đặc biệt là những tồn tại, khuyết điểm thuộc về chủ quan. Tại kỳ họp này, tập thể UBND xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình xây dựng của các đại biểu HĐND và cử tri toàn huyện để không ngừng phát huy tốt hơn nữa vai trò của tập thể và từng thành viên UBND trong thời gian tới.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Với vai trò, trách nhiệm mà cử tri và nhân dân trong toàn huyện giao phó, UBND huyện sẽ ra sức phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trước hết tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Mặt trận và các đoàn thể trong quá trình chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ năm 2023. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 sát với thực tế và có tính dự báo khả thi cao, đảm bảo phần đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhằm tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

2. Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành và tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, các mô hình phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân.

3. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện; tiếp tục giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó phát huy dân chủ, nâng cao vai trò tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò cá nhân phụ trách và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi thành viên UBND huyện trên từng lĩnh vực phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

4. Cải tiến phương thức, lề lối làm việc đảm bảo khoa học, hợp lý. Tăng cường kiểm tra thực tế, đi cơ sở để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban tuần, tháng, quý của UBND huyện để giải quyết công việc. Đổi mới việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng gọn, đúng trọng tâm, thiết thực, bảo đảm vừa chỉ đạo toàn diện, vừa tập trung đúng mức sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối với các chương trình, kế hoạch trọng điểm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong năm 2023.

5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính; tạo chuyển biến tốt trong mối quan hệ giữa tổ chức, công dân với cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ để phát huy hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp, các ngành trong quản lý kinh tế, xã hội, quản lý đô thị, quản lý nông

thôn. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao chất lượng và hiệu quả công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về số lượng và năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của đời sống xã hội. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền định hướng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; UBND huyện rất mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ thường xuyên của các vị đại biểu HĐND và cử tri toàn huyện nhằm không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ, cử tri và Nhân dân trong huyện giao./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thường vụ Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP-CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo